

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-LĐTBOXH

V/v đơn đốc, chuẩn bị công tác
chúc thọ, mừng thọ cho người
cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên
đán Nhâm Dần năm 2022

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 4063/SLĐTBOXH-BTXH ngày 01/12/2021 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa về việc đơn đốc, chuẩn bị công tác chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, các phòng, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác chúc thọ, mừng thọ theo quy định tại Nghị quyết số 294/2020/NQ-HĐND ngày 21/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Hướng dẫn số 01/HD-SLĐTBOXH ngày 12/01/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện công tác chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi và các văn bản có liên quan về công tác chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi.

2. Giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, các đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn chuẩn bị chu đáo quà tặng bằng hiện vật và quà tặng bằng tiền mặt (theo quy định tại Nghị quyết số 294/2020/NQ-HĐND ngày 21/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh) để tổ chức công tác chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi thuộc diện được chúc thọ, mừng thọ năm 2022 và trao Thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho công dân tròn 100 tuổi đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và kịp thời, đúng chính sách, đúng đối tượng theo quy định.

3. Để chuẩn bị cho Đoàn công tác Lãnh đạo tỉnh đi thăm, chúc thọ, trao Thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước và tặng quà cho công dân tròn 100 tuổi nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (Mỗi suất quà chúc thọ đối với công dân tròn 100 tuổi, gồm: 1.000.000 đồng tiền mặt, 05 mét vải lụa và 01 túi quà bánh kẹo trị giá 150.000 đồng do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị). Chủ tịch UBND huyện đề nghị Chủ tịch UBND các xã: An Nông, Khuyến Nông và Nông Trường là 03 đơn vị có công dân tròn 100 tuổi tiêu biểu được huyện lựa chọn để Lãnh đạo tỉnh đến thăm, tặng quà cần chuẩn bị tốt mọi điều kiện, đảm bảo thuận lợi và trang trọng khi Đoàn công tác đến thăm, chúc thọ.

Các nhóm đối tượng từ 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi: Sau khi tiếp nhận quà tại các cụm theo lịch (Có lịch gửi sau) các xã, thị trấn tổ chức thăm tặng (Quà + tiền mặt) chúc thọ, mừng thọ cho các cụ bảo đảm chu đáo, trang trọng.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai, thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để phối hợp, hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, LĐTBXH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Quang Trung